

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác PCCCR năm 2023 tại huyện Thanh Chương và huyện Đô Lương**

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại huyện Thanh Chương và huyện Đô Lương. Tham dự buổi làm việc, kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban, chủ rừng thuộc huyện Thanh Chương và huyện Đô Lương; xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; xã Thượng Sơn huyện Đô Lương; Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2, Hạt Kiểm lâm các huyện: Thanh Chương, Đô Lương.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các vùng rừng trọng điểm của huyện Thanh Chương, Đô Lương, nghe địa phương và các chủ rừng báo cáo tình hình triển khai thực hiện và các đề xuất liên quan đến công tác PCCCR năm 2023; ý kiến phát biểu của các Sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, kết luận như sau:

#### **I. Đánh giá chung về công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng**

Huyện Thanh Chương và huyện Đô Lương là các địa phương được xác định là vùng trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao của tỉnh, có diện tích rừng trồng thông nhựa lớn với gần 2.500 ha, thực bì dưới tán rừng dày nên mùa nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng. Từ năm 2020 đến năm 2022 huyện Thanh Chương xảy ra 04 vụ cháy, gây thiệt hại 2,101 ha rừng thông nhựa; huyện Đô Lương xảy ra 03 vụ cháy, gây thiệt hại 7,97 ha rừng thông nhựa.

Qua kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo, triển khai, ứng trực, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện PCCCR tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; xã Thượng Sơn huyện Đô Lương, vùng rừng và các công trình PCCCR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương là những vùng rừng trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng. Công tác phòng cháy rừng nhìn chung đã được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở xã, thôn và các chủ rừng. Các đơn vị xây dựng phương án tác chiến PCCCR cụ thể, chi tiết, đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo cháy rừng, thu dọn thực bì, phát dọn đường băng cản lửa... Địa phương, chủ rừng đã chủ động trong công tác PCCCR, chuẩn bị và thực hiện nghiêm phương án 4 tại chỗ trong PCCCR, cùng cơ quan chuyên môn luôn trong tư thế sẵn sàng để ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra; ý thức, trách nhiệm của người dân và chủ rừng về công tác PCCCR được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác PCCCR trên địa bàn huyện Thanh Chương và Đô Lương vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ở mức độ cao (Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Đô Lương đã xảy ra 01 vụ cháy gây thiệt hại về rừng), một số khu rừng trọng điểm chưa được xây dựng các biển báo, biển cấm lửa khi vào rừng; một số khu rừng thâm thực bì dưới tán rừng vẫn còn lớn chưa được thu dọn; Vùng rừng giáp ranh, đường băng cản lửa giữa huyện Đô Lương và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành; huyện Thanh Chương và các huyện: Nam Đàn, Đô Lương tỉnh Nghệ An, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh và một số nơi khác chưa được xây dựng; Trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ chữa cháy rừng vẫn đang còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu chữa cháy rừng nếu có cháy rừng lớn xảy ra.

## **II. Một số nhiệm vụ thời gian tới**

Năm 2023, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm, tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện Thanh Chương, Đô Lương, các đơn vị liên quan và các chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp PCCCR, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về PCCCR. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư trong công tác PCCCR. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác PCCCR, xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

2. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Phương án PCCCR từ cấp huyện, xã và của chủ rừng đã được phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc của Ban Chỉ đạo cấp huyện đối với các chủ rừng và chính quyền địa phương cấp xã trong việc thực hiện phương án PCCCR; tổ chức, diễn tập, báo động thử và rà soát lại các phương án để kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện phương án PCCCR tại các địa phương, chủ rừng để bổ sung kịp thời.

3. Quản lý nghiêm hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nghiêm cấm và đình chỉ tất cả các hoạt động xử lý thực bì và các hoạt động khác phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt có thể gây cháy rừng. Duy trì quân số trực 24/24 giờ hàng ngày tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCCCR các cấp, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa; các khu rừng trọng điểm, khu vực giáp ranh...

4. Kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư; xây dựng phương án PCCCR đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR.

Quan tâm ưu tiên việc tu bổ, xây dựng hệ thống đường băng cản lửa giữa các vùng giáp ranh, vùng có nguy cơ xảy ra cháy cao, thu dọn thực bì trong các khu rừng (đặc biệt là rừng thông thuần loài), rà soát, bổ sung trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ PCCCR...

5. Nếu có cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND huyện, các chủ rừng phải thực hiện nghiêm túc, linh hoạt phương án 4 tại chỗ, huy động lực lượng của các đơn vị trên địa bàn theo hiệp đồng đã được ký kết. Sau các vụ cháy rừng phải tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng và tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

### III. Giải quyết các kiến nghị

1. Kiến nghị của huyện Thanh Chương, huyện Đô Lương và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương đề nghị hỗ trợ kinh phí tu sửa đường băng cản lửa cũ và xây dựng mới đường băng cản lửa tại các khu rừng để có cháy rừng xảy ra, hỗ trợ kinh phí xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng.

Đề nghị UBND các huyện, các đơn vị chủ rừng tổ chức rà soát, có báo cáo cụ thể, chi tiết gửi Sở Nông nghiệp và PTNT. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị có liên quan xem xét cụ thể, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

2. Đề xuất của UBND các huyện Thanh Chương, huyện Đô Lương và các chủ rừng về trang bị thêm dụng cụ PCCCR (máy thổi gió), cấp kinh phí lắp đặt camera phòng cháy cho các địa phương.

Đồng ý về mặt chủ trương, đề nghị UBND các huyện: Thanh Chương, Đô Lương và các chủ rừng khẩn trương chỉ đạo rà soát trang thiết bị chữa cháy rừng hiện có, xác định nhu cầu về số lượng, chủng loại cần thiết phục vụ cho công tác PCCCR năm 2023 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, kiểm tra và phối hợp với Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, kiểm tra công tác PCCCR năm 2023 tại 02 huyện Thanh Chương và Đô Lương. UBND tỉnh thông báo để UBND các huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện nghiêm túc. /

#### Nơi nhận:

- Thành phần Đoàn kiểm tra;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch (NN) UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Quân sự tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính;
- UBND các huyện: Đô Lương, Thanh Chương;
- CVP, PVP (KT) UBND tỉnh;
- Phòng NN VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN (D.Hùng).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

  
**Đào Quang Thiên**